



**CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
TAMPA BAY - FLORIDA**

**VIETNAMESE COMMUNITY
OF TAMPA BAY - FLORIDA**

7132 49th STREET NORTH, PINELLAS PARK FL 33781

727-403-4080, 727-541-6603

TTran33@tampabay.rr.com

Thông Cáo

Của Ban Tổ chức Tang Lễ

Ông Hoàng Thu, tự thiêu tại Bradenton, Florida

Tampa Bay, ngày 12/7/2014

Kính thưa:

- Quý Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, Cộng Đồng Đoàn Thể, Hội Đoàn, Truyền Thông Báo Chí
- Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ, các Nhà Đầu Tranh, Quý Vị Mạnh Thường Quân
- Quý Đồng Hương khắp nơi trong và ngoài nước

Kính thưa quý vị,

Như quý vị đã biết qua báo chí Hoa Kỳ, Ông Hoàng Thu, một người Việt Nam đã dùng xăng tự thiêu lúc 11:15 sáng thứ Sáu 20-6-2014 trước khu gia cư Silver Lake, thành phố Bradenton, Florida. Nhân chứng đi ngang cố dập tắt ngọn lửa nhưng không kịp, nạn nhân luôn luôn nói “Tôi muốn chết, hãy để tôi chết”. Trục thăng cấp cứu đưa ngay vào bệnh viện Tampa Hospital điều trị nhưng vì độ phồng quá nặng, ông qua đời vào sáng sớm thứ Hai 23/6/2014 (đúng một tháng sau ngày Bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu tại Sài Gòn ngày 23/5/14), trước sự chứng kiến của gia đình.

Cảnh sát tìm thấy tại hiện trường 1 bình xăng, 2 mảnh giấy viết bằng tiếng Việt có ghi "Hai Yang 981 phải rời khỏi V-N hải phận" và "Anh hùng tử chí hùng nào tử", dưới ký tên "thu hoang". Hai Yang đọc theo âm tiếng Việt là Hải Dương, tên của một giàn khoan mà Trung Cộng đã đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 2 tháng 5, 2014 gây ra nổi bất bình cho toàn thể người Việt trong và ngoài nước.

Trước sự kiện hoàn toàn bất ngờ, tang quyền rất bối rối nên đã ủy nhiệm cho chúng tôi, Trần Công Thức, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay và Ban Chấp Hành đứng ra tổ chức tang lễ và thay mặt gia đình trả lời báo chí (có giấy ủy nhiệm). Ban Tổ Chức được sự cố vấn của Ông Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch CDVN tiểu bang Florida, và BS Đỗ Văn Hội, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Ban Hoa Kỳ.

Theo giấy tờ chính thức, tên ông là **Hoàng Thu**, sinh ngày 16-11-1942 tại Huế, Việt Nam, là một cựu chiến sĩ pháo binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Đà Nẵng. Sau 1975, gia đình ông phải đi vùng kinh tế mới hai lần. Năm 2008, ông được con gái bảo lãnh sang Hoa Kỳ, gia đình ổn định, sức khỏe tốt, nhưng Ông thường trăn trở cho vấn đề Việt Nam, nhất là sau vụ giàn khoan HD 981 của Trung Cộng và vụ Bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu trước dinh Độc Lập (Sài Gòn) phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Kinh xâm lăng lãnh hải Việt Nam. Pháp danh của Ông là **Minh Quốc** được thầy trụ trì chùa Phật Pháp nơi ông thường lui tới cấp ban.

Ông ra đi để lại người vợ thân yêu là Bà quả phụ Hoàng Thu, nữ danh Lê Thị Huế; trưởng nữ là Hoàng Thục Oanh, gia đình và một con gái. Con trai kế là Hoàng Huy Quốc, gia đình và 2 con còn ở Việt Nam.

Để thực hiện sự ủy thác của tang quyến và di ngôn của ông, Ban Tổ Chức chúng tôi đã tổ chức Tang lễ trọng thể với nghi lễ tôn giáo và quân cách vào ngày thứ Bảy 28 tháng 6, 2014 từ 9 sáng đến 5 giờ chiều tại nhà quàn Manasota Memorial Park Funeral Home với sự tham dự của các đồng hương từ nhiều nơi. Nhiều điện văn chia buồn, thơ ca ngợi hành động quả cảm của Ông, tràng hoa, phúng điếu đã được gửi tới ban tổ chức từ trong và ngoài nước. (Xin xem bản tường thuật chi tiết đã được phổ biến).

Sau khi trang trải các chi phí cho tang lễ, chúng tôi sẽ trao ngân khoản còn lại để tang quyến tùy nghi xử dụng. Chúng tôi được biết là tang quyến sẽ tặng số tiền còn lại này cho các gia đình hiện đang bị tù đày tại Việt Nam vì tranh đấu cho tự do dân chủ và chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng, và các gia đình ngư phủ bị thiệt hại do sự tấn công của Trung Cộng. Bản tường trình chi thu sẽ được công bố sau khi hoàn tất.

Trong lúc tang gia bối rối, thời gian cấp bách, địa điểm xa nơi chúng tôi cư ngụ, Ban Tổ Chức đã cố gắng hết sức mình, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những sơ xuất, xin thành thật cáo lỗi cùng tất cả quý vị khắp nơi. Đính kèm là lời Cảm Tạ của Tang quyến.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức:

Trần Công Thức, Chủ Tịch CĐNVQG Tampa Bay, *Trưởng Ban*
Telephone: 727-403-4080; Email: TTran33@tampabay.rr.com.

Các vị khác: Ô. Nguyễn Trung Nhan; Ô. Vũ Quang Minh; Ô. Sơn Ho; Bà Trương Xuân Dân; Cô Thủy Lê (English).

Cố vấn:

- Ô. Lưu Văn Tươi: Chủ Tịch CĐVN/TB/Florida: 407-491-4299. Tuoiluu4905@gmail.com
- BS Đỗ Văn Hội: CT/HĐCH/CĐNVQG Liên Bang HK 407-234-3596. hoivando@gmail.com

Đính kèm:

- Cảm Tạ của Tang Quyển